

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHỨC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH:

Tuổi trẻ theo chân Bác

Trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ Đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019, Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



◉ Một trong những hoạt động của Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”...

Luôn hướng tới “chân, thiện, mỹ”

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Chương trình tổng kết đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nhấn mạnh rằng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan, phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Để làm tròn nhiệm vụ đó, người cách mạng nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng phải luôn nỗ lực phấn đấu, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, ví: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Cô Nguyễn Thị Tuệ, giáo viên trường THPT Hòa Bình, Chi Lăng, Lạng Sơn cho biết: “Trường THPT Hòa Bình là một trong những trường còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, là nơi học tập của con em 7 xã núi đá của huyện Chi Lăng và là trường có đến hơn 99% học

sinh là người dân tộc Tày, Nùng. Hơn nữa, học sinh của trường THPT Hòa Bình 100% không có học thêm ở ngoài trường. Trước cuộc sống phát triển như ngày nay, thời đại 4.0, mạng xã hội (facebook, zalo...) đang rất phát triển. Bên cạnh những thông tin tích cực, còn có rất nhiều những thông tin tiêu cực tác động đến mỗi chúng ta. Nếu không có một bản lĩnh vững vàng thì tư tưởng dễ bị dao động, dẫn đến những lời nói, phát ngôn không chuẩn mực. Bản thân là một đảng viên, một người cộng sản trẻ, hơn ai hết phải luôn tự nhận thức không bị ảnh hưởng, chi phối bởi những thông tin tiêu cực. Đồng thời bên cạnh đó, cần chia sẻ những thông điệp tốt, những việc làm ý nghĩa để góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh”, đảng viên trẻ Nguyễn Thị Tuệ chia sẻ.

Ở góc độ khác, cô Ngân Thị Hoàng Yên, Đại học Sư phạm tỉnh Cao Bằng cho biết: Mặt trái của kinh tế thị trường, những thách thức của hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt những âm mưu thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch đang tác động mạnh mẽ đến thanh niên, khiến cho không ít người chạy theo lối sống thực dụng, sa ngã, hư hỏng, xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có thái độ thờ ơ, bàng quan trước các sự kiện kinh tế, chính trị của đất nước. Một số thanh niên mơ hồ về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Điều nguy hiểm hiện nay là đã xuất hiện một bộ phận thanh niên tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo lợi ích vật chất, coi đồng tiền là trên hết. Cá biệt có một số thanh niên phạm vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Nhiều vụ án

trong thời gian gần đây cho thấy tỷ lệ phạm tội trong thanh niên có chiều hướng gia tăng.

Do đó, mỗi thanh niên phải xác định rõ trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao vươn tới cái mới, cái tiên bộ. Bản thân mỗi người tự giác rèn luyện, biết tự kiểm chế, biết vượt qua những cảm dỗ và tiêu cực xã hội, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng, lợi mình hại người. Thanh niên cần phải tự tin vào chính mình, giữ vững niềm tin trong cuộc sống, vào các giá trị chân, thiện, mỹ; vượt qua mọi khó khăn gian khổ như Bác Hồ đã dạy: “Gian nan rèn luyện mới thành công”, đảng viên trẻ Ngân Thị Hoàng Yên nhấn mạnh.

Còn Đại úy Đỗ Bá Nam, Chính trị viên, Đại đội 6 - Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 102 - Sư đoàn 308 chia sẻ: Hiện nay, đứng trước tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình hình Biển Đông; sự chống phá của kẻ thù; tác động mặt trái của kinh tế thị trường, những khó khăn của đời sống, những vấn đề tiêu cực của xã hội, lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, các tệ nạn xã hội..., thì việc duy trì chất sống nền nếp, chế độ khiến một số đồng chí trong quân ngũ như chúng tôi, nhất là những người trẻ có cảm giác gò bó, áp lực. Có đồng chí còn vi phạm kỷ luật, tham gia cờ bạc, lờ đi dẫn tới nợ nần mất khả năng chi trả phần nào ảnh hưởng, tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên trẻ. Vì thế, luôn nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chính trị, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn...” là những điều mà Đại úy Đỗ Bá Nam đã và đang thực hiện.

Không ở lại phía sau

Đảng viên trẻ tiêu biểu Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư tinh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu bày tỏ: Chúng ta đều biết rằng trong cả sự nghiệp cách mạng của Người hay trước lúc đi xa thì Bác Hồ luôn luôn dành những tình cảm đặc biệt tin tưởng trông đợi vào thế hệ trẻ, qua sự tin tưởng đó với vai trò của một đảng viên trẻ thì bản thân luôn tự nhắc mình sẽ cố gắng phấn đấu học tập lao động cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cương vị công việc đang đảm nhận để làm sao góp được một phần sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đảng viên Nguyễn Thùy Tiên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Lai Châu cho rằng: Đùng nghỉ học và làm theo Bác là làm những việc to tát, nếu như chúng ta luôn suy nghĩ tích cực và hành động để lan tỏa những điều tốt đẹp thì việc học tập và làm theo lời Bác sẽ trở nên gần gũi thiết thực và nhất định sẽ thành công. Học và làm theo những gì Bác căn dặn. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là con đường để thế hệ trẻ rèn luyện bản thân và ghi dấu ấn tuổi trẻ tươi đẹp của chính mình.

Cô giáo Trần Thị Thủy là một trong những thành viên tích cực của cộng đồng Giáo viên sáng tạo Việt Nam, cô Thủy từng được mời tham gia Diễn đàn giáo dục toàn cầu do Microsoft tổ chức tại Canada năm 2017. Đầu năm 2019, cô giáo trẻ lại được tổ chức giáo dục Varkey Foundation bầu chọn vào top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu, chọn lọc từ hơn

10.000 giáo viên tới từ 178 quốc gia trên khắp thế giới.

Và tại chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, cô Trần Thị Thủy vừa vinh dự được trao tặng danh hiệu gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Top 50 giáo viên toàn cầu năm 2019.

Cô Trần Thị Thủy xúc động: “Năm 2017 tôi được vinh dự là đảng viên Đảng CSVN. Từ đó, trong quá trình học tập và đời sống của mình tôi luôn tâm niệm câu nói của Bác trong Di chúc của Người về giáo dục là: Đào tạo những thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”. Điều Bác mong muốn là giúp các em có đủ cả tri thức và đạo đức, vừa thể hiện được tinh thần yêu nước, vừa phát triển quê hương sao cho xứng đáng với lịch sử dân tộc. Điều này đồng nghĩa với việc phát triển năng lực trí tuệ như IQ cho các em; đồng thời phát triển những kỹ năng mềm và khơi gợi tình yêu thương của các em học sinh, để em yêu bản thân mình nhiều hơn, nỗ lực vượt qua chính mình nhiều hơn và sống tốt với mọi người hơn, làm cho cuộc sống của quê hương mình tốt hơn. Cô Thủy vui vì đã có thể “chạm” đến các em học sinh, bởi với cô Thủy một giáo viên thành công là người có thể hỗ trợ cho học sinh của mình tham gia vào các hoạt động học tập, hướng dẫn các em khám phá tri thức, định hướng năng lực để tạo ra những học sinh “vừa hồng, vừa chuyên”.

Khi được nhận danh hiệu gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng tháng 5/2019, cô Thủy cảm thấy luôn biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Dù đạt được danh hiệu cao quý, nhưng cô luôn tâm niệm sẽ tiếp tục phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để “mình không bị để lại phía sau”...

Cả cuộc đời dành trọn vẹn tình cảm, sự yêu thương của mình cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong Di chúc, Người đã nhắc đi nhắc lại 2 từ “thanh niên”. Bác đã yêu cầu Đảng phải chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo thanh niên thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”. 50 năm Người đi xa là 50 năm thanh niên Việt Nam tiếp bước theo những lời dẫn dắt của Người, cùng chung sức cống hiến trên mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội. Tất cả tạo nên bức tranh tươi đẹp của thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh...

NGUYỆT THƯƠNG